

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนพังงา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ดร.ปภรณ์	ต้นสกุล	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นายเอนก	จิระรัตน์	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นายธราธิป	ทองเจิม	กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. นางดวงฤดี	จิตรจำนง	กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. นายสืบศักดิ์	จินดาพล	กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน
๖. นายอินทัย	งานดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายสมบูรณ์	สุขุมคัมภีร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวพวงเพชร	ฤทธิพรพันธุ์	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายภฤช	ศรีฟ้า	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาออก)
๒. นางระเปียบ	อนุศาสนนันท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
๓. ผศ.ดร.หิรัญ	ประสารการ	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา (ติดภารกิจ)
๔. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวณัฐธาดา	ธรรมรักษ์	เลขานุการสภา ฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นางสาวมุสดี	ชูลี	ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นายจิรณัทย์	วิมุตติสุข	ครูชำนาญการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๔. นายบุญชูช	เมฆแก้ว	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๕. นางสาวเบญจกาญจน์	ใส่ละม้าย	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๖. นายภัทรวรรต	ศรีบุญจิต	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๗. นางสาวภักดีนภัส	ศรีคำ	นักวิชาการวัดและประเมินผล	วิทยาลัยชุมชนพังงา

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑

เรื่อง การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นายจิรณัฏย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ คุณวุฒิ ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) และ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และ สิทธิประโยชน์อื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยคณะกรรมการสภาฯ ขอให้ผู้อำนวยการทำแผนการบริหารจัดการ (Action Plan) เป็นแผนปฏิบัติที่ดีมาก ดังที่ผู้อำนวยการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ระยะเวลาปีที่ ๑ จนถึงปีที่ ๔ ปีสุดท้าย ภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่นำเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นายจิรณัฏย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา และเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงเสนอชื่อ นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุขคนธรัตน์ คุณวุฒิ ว.บ.บ. (ฟิสิกส์) บธ.ม (บริหารธุรกิจ) ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนพังงา พร้อมเอกสารประกอบ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน ๑ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๖๒๓,๙๕๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน)

เดือนมกราคม ๒๕๖๖ มียอดเบิกจ่าย ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) จำนวน ๑,๓๕๗,๒๖๘.๓๕ บาท แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑,๘๕๗,๐๘๐.๓๒ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๗,๕๕๐๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จำนวน ๑๒,๔๔๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน ๖๘,๑๕๐.๐๐ บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๐.๐๐ บาท และแผนงาน : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน ๙๙,๑๙๕.๐๐ บาท รวมใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๓,๔๐๒,๖๘๓.๖๗ บาท การเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๓๗ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๓,๒๒๑,๒๖๖.๓๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีเงินรายได้สถานศึกษา มียอดคงเหลือยกมาจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๕๙,๒๗๘.๐๘ บาท

เดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีรายรับจำนวน ๑๕,๘๗๐.๐๐ บาท จากหลักสูตรอนุปริญา จำนวน ๑๕,๘๗๐.๐๐ บาท รายจ่ายจำนวน ๒๘,๙๔๗.๐๐ บาท จากโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากโครงการประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน ๑๕,๗๔๗.๐๐ บาท รวมยอดเงินคงเหลือ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๓๖๓.๓๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยหกสิบสามบาทสามสิบลีตสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย นางสาวภักดีนภัส ศรีคำ นักวิชาการวัดและประเมินผล เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๑๐(๔)/๕๖๓ เรื่อง ลงนามและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกรอบตัวชี้วัด และลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมอบหมายคณะผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งผู้รับผิดชอบ

แต่ละตัวชี้วัดได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอনারายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (กพร.)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย นายบุญซัช เมฆแก้ว ครูผู้ช่วยเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกำหนดให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งระดับวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๑ ผ่านโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร โดยมี นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายบุญซัช เมฆแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางดวงเดือน ทองเจิม ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และนายภัทรวรรต ศรีบุญจิต ประธานหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น และร่วมประชุมครั้งที่ ๒ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กรระดับวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายบุญซัช เมฆแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางดวงเดือน ทองเจิม ผู้อำนวยการ และนางณัฐสินี ขอบตรง ประธานหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยวสรุปผลภายหลังการเข้าร่วมการประชุมทั้งสองครั้ง วิทยาลัยชุมชนพังงาขอรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตรสาขาวិชาการพัฒนเด็กปฐมวัย
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖)

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเบญจกาญจน์ ไส้ละม้าย ครูผู้ช่วย เสนอที่ ประชุมตามคำสั่ง/บันทึกที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้วยวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน และต้องแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่อนเปิดสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการพัฒนเด็กปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยและเสนอต่อสภาสถาบันให้เห็นชอบต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร มีการรับฟังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใครบ้าง และปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรจากเดิมอย่างไรบ้าง และต่างกันอย่างไร

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖)

ประธาน มอบหมายให้ นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต ครูผู้ช่วย เสนอที่ ประชุมตามคำสั่ง/บันทึกที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้วยวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน และต้องแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่อนเปิดสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยและเสนอต่อสภาสถาบันให้เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร คือ ควรมีการเพิ่มข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุม ทั้งผู้เรียนหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้เข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรเหล่านั้นด้วย

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๒

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีอำนาจ พิจารณานุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนในการประชุมสภาสถาบัน โดยจะมีการประชุม พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปีละ ๒ ครั้ง และการเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อคณะ กรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้องผ่านความเห็นจากสภาวิทยาลัย ชุมชนในเบื้องต้น วิทยาลัยชุมชนพังงาขอเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๒ เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณี ค่าตอบแทนเต็มขั้น ในครั้งนี้มีพนักงานราชการทั่วไปที่มีค่าตอบแทนเต็มขั้น จำนวน ๑ คน คือ นางสาวผุสดี ชูลี เจ้าพนักงานธุรการ จึงขอโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อทางสถาบัน พิจารณานุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวผุสดี ชูลี)

ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม